



สพม. ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. เข้าร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 ณ ศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวัง โดยมี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นำคณะหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมลงนามถวายพระพร



สพม. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2567

วันที่ 5 มกราคม 2567 นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2567 โดยได้จัดให้มีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอาคารสำนักงาน รฟม. และได้มีมนต์พระสงฆ์จากวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก จำนวน 9 รูป มาฉันภัตตาหารเช้า และรับบริจาคตักบาตรของเล่น และอุปกรณ์การเรียน จากคณะกรรมการ รฟม. ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานให้ รฟม. เพื่อนำไปมอบเป็นของขวัญในงานวันเด็กแห่งชาติ 2567 ให้แก่ชุมชนบึงพระราม ๙ พัฒนา



รฟม. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรของกระทรวงคมนาคม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567

วันที่ 3 มกราคม 2567 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 และสักการะพระพุทธรูปมณฑลพิษณุโลก พระภูมิประจำกระทรวงคมนาคม โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเข้าร่วมพิธี ณ บริเวณถนนคูขุนานด้านหน้ากระทรวงคมนาคม ในโอกาสนี้ นายพัฒนพงษ์ พงศ์ศุภสมิทธิ รองผู้ว่าการ (บริหาร) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. เข้าร่วมพิธีดังกล่าว



นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 8 มกราคม 2567 นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นางสาวณภัทรา กมลรักษา ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง) นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และนายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนา ระบบขนส่งสาธารณะทางราง ทางถนน และทางอากาศ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ รองผู้ว่าการ (กลยุทธ์และแผน) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และคณะผู้บริหาร รฟม. ร่วมลงพื้นที่

โดยคณะได้ลงพื้นที่สำรวจแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในอนาคตของโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณสถานีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถานีศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมเกี่ยวกับโครงการฯ โดยการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ เป็นการติดตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งระบบขนส่งทางราง ทางถนน และทางอากาศ ซึ่งนับเป็นการบูรณาการภารกิจด้านการคมนาคมขนส่งภายใต้กำกับของกระทรวงในทุกมิติอย่างครอบคลุม เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางและระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เข้าด้วยกัน อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่และรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในอนาคต โดยได้มอบนโยบายให้ รฟม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการพัฒนาโครงข่ายและแนวเส้นทางโครงการให้ครอบคลุมพื้นที่ที่สำคัญ เช่น หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่ย่านธุรกิจต่าง ๆ รวมทั้งการจัดการจราจรในพื้นที่เขตเมือง ที่จะช่วยลดปัญหาการจราจรทั้งในระยะการก่อสร้างโครงการและระยะเปิดให้บริการ โดยคำนึงถึงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชน รวมถึงความคุ้มค่าด้านงบประมาณเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ให้ รฟม. พิจารณาจัดทำแผนงานโครงการที่เหมาะสมและเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานต่อไป



สพม. เข้ารับ 3 รางวัล ในงาน Prime Minister Awards : Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2023

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ รองผู้ว่าการ (กลยุทธ์และแผน) การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. เข้ารับรางวัลในงาน Prime Minister Awards : Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2023 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัล Best Cybersecurity Performance Awards 2023 หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (CII) สาขาการดำเนินการด้านการพัฒนาศักยภาพ (Capacity Development) รางวัลชมเชย Cybersecurity CII Awards 2023 ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ และใบประกาศเกียรติคุณ Certificate of Cyber Safety 2023 ประเภทหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (CII) โดยได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ จันทรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว ณ โรงแรมอควิน แกรนด์ คอนเวนชั่น

ทั้งนี้ งาน Prime Minister Awards :Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2023 จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดยได้ประเมินการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในไซเบอร์ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และมอบรางวัลให้เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาให้หน่วยงานมีการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ต่อไป



สพม. รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นประจำปี 2565 - 2566

วันที่ 19 มกราคม 2567 นายถนอม รัตนเศรษฐ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (รฟม.) เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2565 - 2566 โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2565 - 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดิเกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดย รฟม. เป็นหนึ่งในจำนวน 45 หน่วยงานที่มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2565 และ รฟม. เป็นหนึ่งในจำนวน 64 หน่วยงาน ที่มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2566 (รวมทั้งสิ้น 109 หน่วยงาน) ทั้งนี้ รฟม. ได้ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน โดยได้นำเสนอการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้ามหานครและผลิตภัณฑ์บัตรโดยสารรถไฟฟ้ามหานครของ รฟม. พร้อมทั้งแนะนำช่องทางการติดต่อเพื่อรับบริการกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ รฟม. ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เยี่ยมชมจำนวนมาก





รฟม. จัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรพนักงานต้นแบบของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 16 มกราคม 2567 นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มอบประกาศนียบัตรให้แก่พนักงานต้นแบบของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศการทำงานที่ดีภายในองค์กร และสร้างแรงบันดาลใจที่ดีในการทำงานให้แก่พนักงาน โดยใช้ค่านิยมของวัฒนธรรมองค์กรของ รฟม. (RAPID) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายสร้างความผูกพัน การให้รางวัล และยกย่องบุคลากรโดยผู้ในระดับสูง ประจำปี 2566 อีกทั้งเป็นการส่งเสริมพัฒนาพนักงานที่มีความประพฤติดีเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตใจรักการบริการ รวมทั้งเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน โดยมีพนักงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้

- 1) รางวัลพนักงานที่พึงประสงค์ตามค่านิยม Resilient (ยืดหยุ่น พร้อมปรับตัว) Professional (มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ) และ Integrated (สร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการ) ได้แก่ นางสาวพรธัญมาตร์ บุญมี พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 รท.ครส.สสอ.
- 2) รางวัลพนักงานที่พึงประสงค์ตามค่านิยม Aware (ใส่ใจและตระหนักรู้) และ Determined (มุ่งมั่นและตั้งใจจริง) ได้แก่ นายฤกษ์ฤทธิ ทองสกุล พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 รท.ครส.สสอ.



รฟม. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันที่ 13 มกราคม 2567 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของ รฟม. ประจำปี 2567 ณ สถานีพหลโยธิน (บริเวณอาคารเชื่อมต่อนชั้น 2 ทางออกที่ 4) รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) ภายในงานมีการแสดงสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด (K-9) จากฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย รฟม. กิจกรรมโอบอ้อมล้อมไปเล่นที่หน้าแฟนซี ชุมเกม และการแจกของขวัญมากมาย โดยมี



นางสาวจิรัฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ รฟม. ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติของ รฟม. เป็นประจำทุกปี บริเวณตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า ของ รฟม. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเยาวชนและประชาชน





**รฟม. ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีในงาน
วันคล้ายวันสถาปนา บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ
จำกัด (มหาชน) ครบรอบ 3 ปี**

วันที่ 5 มกราคม 2567 นายบารมีนทร์ เจริญพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1 การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครบรอบ 3 ปี ณ อาคารสโมสร สำนักงานใหญ่ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนแก่มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการทอใจ (TAEJAI002) เพื่ออนุรักษ์เต่าทะเลที่อยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ โดยมี นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบ



**รฟม. ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีในงาน
วันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางราง
ครบรอบ 132 ปี**

วันที่ 17 มกราคม 2567 นางระวีวรรณ พงศ์ศุภสมิทธิ ผู้อำนวยการฝ่ายระบบรถไฟฟ้า การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางราง ครบรอบ 132 ปี ณ บริเวณโถง อาคารเพชร กรมการขนส่งทางราง ในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนแก่กองทุนสวัสดิการกรมการขนส่งทางราง เพื่อนำไปบริจาคให้แก่องค์กรสาธารณกุศล และมูลนิธิต่าง ๆ โดยมี นายพิชิต สมบัติมาก อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นผู้รับมอบ



รฟม. เจาะกลุ่ม First Jobber จัดกิจกรรม MRTA x Campus Day มอบบัตรโดยสาร MRT Plus แก่นิสิตจบใหม่ 3 มหาวิทยาลัย ส่งเสริมการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยฝ่ายพัฒนารูธุรกิจ ดำเนินกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ MRTA x Campus Day สนับสนุนการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า โดยส่งมอบบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT PLUS ประเภทบุคคลทั่วไป มูลค่าการเดินทาง 100 บาท รวมทั้งหมด 300 ใบ ให้แก่นิสิต 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ 1. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ 3. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมฯ ได้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 (กลุ่มว่าที่บัณฑิต) และนักศึกษาจบใหม่ กลุ่ม First Jobber ที่กำลังก้าวสู่การเริ่มต้นประสบการณ์การทำงานครั้งแรกหลังจบการศึกษา



สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดให้มีสิทธิประโยชน์และกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการรถไฟฟ้า ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รฟม. ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ ที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง รฟม. กับกลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร

สพม. มอบฝาขวดน้ำพลาสติกให้ Qualy แบนด์ดีไซน์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิล

วันที่ 10 มกราคม 2567 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มอบฝาขวดน้ำพลาสติก จำนวน 28 กิโลกรัม ซึ่งได้รับการคัดแยกจากกิจกรรม MRTA 3R โครงการสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2566 ให้แก่ Qualy แบนด์ดีไซน์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิล เพื่อนำไปผลิตเป็นสินค้า



แทนการทิ้งอย่างสูญเปล่า โดย รฟม. ได้จัดกิจกรรม MRTA 3R ให้พนักงานคัดแยกขยะ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเกิดจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลดขยะและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ซึ่งขยะขวดพลาสติกจะถูกคัดแยกชิ้นส่วน นำตัวขวดไปมอบให้แก่โครงการชราวีไซเคิล มูลนิธิกระจกเงา จำหน่ายเป็นรายได้ให้แก่คนชรา และฝาขวดนำมามอบให้แก่ Qualy แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป *low*



MRTA Quiz

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ขอเชิญคุณผู้อ่านทุกท่านร่วมสนุก
ตอบคำถามลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ

"Power Bank MRTA"
จำนวน 5 รางวัล



ลุ้นรับ
ของรางวัล

คำถาม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น เป็นรางวัล
ที่มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการดำเนินงาน
โดดเด่นในด้านใด และมีรายละเอียดอย่างไร



ส่งคำตอบ พร้อมชื่อ - ที่อยู่ และเบอร์โทรติดต่อ
ผ่านทาง QR Code ได้ตั้งแต่วันที่ - 25 กุมภาพันธ์ 2567

รฟม. จะใช้วิธีสุ่มจับรางวัล และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทั้งหมดในฉบับถัดไป

*คำตอบสั้นของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

**พนักงาน รฟม. ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี MRTA QUIZ

ปีตยสาร Life & Metro ฉบับมกราคม 2567

คำถาม

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน -
ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
เป็นโครงการรถไฟฟ้าที่เป็น Green Construction
อย่างไร

เฉลย
คำตอบ

การนำปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก เข้ามาใช้ทดแทนปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในกระบวนการผลิตได้อย่างมีนัยสำคัญ

ยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล

"ชุดปฏิทิน รฟม. ประจำปี 2567"
จำนวน 10 รางวัล

- คุณศศิวิทย์ ศิริรสสิริชัย
- คุณสุณิสา ตันติธรรณาวงศ์
- คุณพันธ์ศักดิ์ วรรณคำ
- คุณภูวรินทร์ เกษมสันต์
- คุณอติพันธ์ แก้วประเสริฐศิลป์
- คุณศรินทร์พย แซงสาตรา
- คุณปญญวีร์ วงศ์ธานี
- คุณนฤเบศร์ หลงหล่ม
- คุณกฤษฎิ์ พ่วงอร่าม
- คุณวิลาวรรณ มั่นคงสุริต



ผู้ที่ได้รับ
รางวัล